



ข่าวนายเรือ

กองบรรณาธิการวารสารโรงเรียนนายเรือ

การจัดเลี้ยงอาหารค่ำแบบพิธีการของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

โรงเรียนนายเรือจัดให้มีการจัดเลี้ยงอาหารแบบพิธีการให้แก่ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมภูตือนันต์ โรงเรียนนายเรือ

การจัดเลี้ยงอาหารค่ำแบบพิธีการของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้มีโอกาสฝึกทำความคุ้นเคยกับแบบธรรมเนียมและการปฏิบัติตัวในการเข้าสังคมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรต่อไป

สำหรับการจัดเลี้ยงในครั้งนี้ กรมพลธิการทหารเรือได้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มแบบพิธีการ เนื่องจากมีประสบการณ์และสามารถจัดเลี้ยงอาหารได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปโดยประหยัด



ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้โอวาทแก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔



หัวหน้านักเรียนนายเรือกล่าวขอบคุณและดื่มอวยพรแต่ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ



ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน



นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๗๖ นาย ที่ร่วมการจัดเลี้ยงอาหารแบบพิธีการ

การจัดอบรมเรื่อง “การควบคุมภายในกองทัพเรือ”

คณะทำงานจัดการความรู้ โรงเรียนนายเรือ ดำเนินงานตามแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๕๑ ที่กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยอย่างจริงจัง เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ สามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการรักษาดูแลความรู้ และสร้างนวัตกรรมให้แก่หน่วยอย่างยั่งยืน อันจะทำให้เป็นการเพิ่มขีดสมรรถนะหลักในการสร้างผลผลิตของกองทัพเรือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น ในส่วนของโรงเรียนนายเรือได้ดำเนินการมาเป็นลำดับ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือ และจัดประชุมและบรรยายในหัวข้อ หลักการ ความสำคัญ และวิธีการดำเนินการจัดการความรู้ให้กำลังพลทุกระดับได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐ โรงเรียนนายเรือ

อย่างไรก็ตาม การที่โรงเรียนนายเรือจะดำเนินการจัดการความรู้ให้บรรลุผล เกิดประโยชน์ต่อกำลังพล และองค์กรนั้น กำลังพลทุกระดับจะต้องมีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น คณะกรรมการทุกคนจะต้องเข้าใจหลักการการจัดการความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น โรงเรียนนายเรือจึงจัดให้คณะทำงานจัดการความรู้โรงเรียนนายเรือไปศึกษาดูงานที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เนื่องจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจในด้านพลังงานมาเป็นเวลายาวนาน และได้ดำเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระดับแนวหน้า โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ จากการไปศึกษาดูงานที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ทำให้คณะกรรมการและคณะทำงานจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือมีความรู้ความเข้าใจ และมีมุมมอง ในกระบวนการจัดการความรู้หลายมิติที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการจัดการความรู้กับโรงเรียนนายเรือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๓

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

โรงเรียนนายเรือดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติให้แก่ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ระหว่าง ๓๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมี นาวเอก พัลลภ ทองระอรอง หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ มีเส้นทางฝึกจาก

โรงเรียนนายเรือ - ฐานทัพเรือสัตหีบ - เกาะสมุย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) - ฐานทัพเรือสงขลา - ฐานทัพเรือสัตหีบ - เกาะช้าง (จังหวัดตราด) - ฐานทัพเรือสัตหีบ - โรงเรียนนายเรือ รวมระยะทางการฝึกประมาณ ๗,๔๘๐ ไมล์ทะเล

วัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศของนักเรียนนายเรือครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพทหารเรือที่ต่อเนื่องจากการศึกษาภาควิชาการ และให้มีความคุ้นเคยกับน่านน้ำ ภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเลของไทย

การเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓

โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร นำนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๕๒๓ นาย และข้าราชการ จำนวน ๔๐ นาย เยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ - ๑๓๐๐

การเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ เป็นการปฏิบัติที่กระทำติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารได้เรียนรู้และรับทราบภารกิจ การจัดการดำเนินงานในเรื่องการฝึกศึกษา ก่อนที่จะแยกย้ายไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเหล่าทัพและโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สำหรับการเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรือของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ ในครั้งนี้เริ่มด้วยการฟังบรรยายสรุป เยี่ยมชมอาคารเรียน ๖ (ห้องปฏิบัติการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ, แผนกห้องสมุด ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ, ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ, อาคารเรียน ๕ (โรงฝึกปืน), หอดาราศาสตร์, อาคารเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ, หอเกียรติยศ และอาคารนอนนักเรียนนายเรือ



นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ เยี่ยมชมแผนกห้องสมุด ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ



ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร เยี่ยมคำนับผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ



คณะครู - อาจารย์ และนักเรียนเตรียมทหาร
ทำพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕



นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓ เยี่ยมชม
อาคารเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ

การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล โรงเรียนนายเรือจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐ เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการทหาร และลูกจ้างในสังกัด โรงเรียนนายเรือ รักในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา อันจะเป็นการเสริมสร้าง



สุขภาพที่ดีให้แก่ตนเอง รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการด้วยกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ รวมทั้งเป็นการสรรหานักกีฬาฝีมือดีเป็นตัวแทนของโรงเรียนนายเรือเพื่อเข้าร่วมแข่งขันรายการอื่น ๆ ต่อไป สำหรับกีฬาที่ทำการแข่งขัน ประกอบด้วย เปตอง ประเภททีมสองคน แบดมินตัน ประเภทคู่ เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ ฟุตซอล และวอลเลย์บอล
